



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ ต่อ ๒, ๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตัวตั้งแต่เริ่มอนุบาล แข่งขันเพื่อเส้นชัยป. 1 การศึกษาไทย..ทำไมต้องเลือก???



น้องนิชชี ด.ญ.ณิชนน สุภัทรเกียรติ ผู้สอบ Pretest ได้อันดับ 1

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ฤดูกาลสอบแข่งขันเพื่อเข้าสู่รั้วสถาบันการศึกษาของนักเรียนในระดับต่างๆ เป็นที่แน่นอนว่าทั้งในโรงเรียนยอดนิยม ย่อมเป็นที่ต้องการ ดังนั้นในโรงเรียนชื่อดัง พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ คนย่อมต้องการให้ลูกของตนเองได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ ด้วยความมั่นใจในศักยภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ

ไม่เพียงแต่ระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นที่เด็กต้องเตรียมตัวเข้าสู่สนามแข่งขัน แม้แต่เด็กเล็กที่มีอายุเพียง 4-5 ขวบ ก็ต้องเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการศึกษาเหล่านี้ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยการประเมินศักยภาพและความพร้อมมาวัดนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานไปติวทวนวิชากันตั้งแต่อนุบาล ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันจากการสอบเหล่านี้หรือไม่

ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดพิมพ์มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) หลังจากที่ได้จัดโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก (Pretest-เด็กเล็ก) เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก อีกทั้งเป็นการประเมินศักยภาพความพร้อมและความสามารถของผู้ทดสอบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา "ไทยโพสต์" จึงไปหาคำตอบเหล่านี้

นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดสอบ Pretest-เด็กเล็กนั้น นอกจากการประเมินทางด้านวิชาการแล้วยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับน้องๆ ในการที่จะไปสอบในสถานที่แปลกใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในการสอบ การตอบคำถาม การโต้ตอบกับคนแปลกหน้า ซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตน้องๆ ก็จะสามารถปรับตัวได้



อ.สมพงษ์ จิตระดับ

ไม่เห็นด้วยกับการ
จัดสอบแข่งขันใน
ระดับเด็กที่เล็ก
ขนาดนี้ เพราะ
เป็นการเติม
ความเครียดที่ไม่
จำเป็นให้กับเด็ก
เป็นการไม่เหมาะ
สม เพราะกลายเป็นว่าเราไม่มอง
ที่ตัวเด็ก แต่เน้น
ไปทางด้านผล
สัมฤทธิ์กับ
สถาบันการ
ศึกษาเพียง
อย่างเดียว

แนวข้อสอบจะไม่เหมือนข้อสอบเชิงวิชาการ แต่จะเป็นการฝึกทักษะ เซอร์ปัญญา การเล่าเรื่อง และถามให้ตอบ กล้าพูด กล้าแสดงออก ซึ่งทางโรงเรียนเราจะรับชั้นเด็กเล็ก คือชั้นก่อน ป.1 นั่นก็คืออนุบาล 3 ซึ่งนางจุฬารัตน์ยอมรับว่า การรับเด็กด้วยวิธีการสอบอาจทำให้องค์กร รวมทั้งผู้ปกครองเกิดความกดดัน แต่เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีทางเลือก เพราะจำนวนคนที่เข้ามาสมัครเรียนมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับได้ทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสอบแข่งขัน

“จากการที่ทางสมาคมฯ จัดการสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ผลที่ได้รับจากน้องๆ ที่เคยมาสอบ Pretest ก็คือในวันที่สอบจริงน้องๆ จะไม่ร้องไห้ เพราะน้องๆ รู้แล้วว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบไหน จะมีการปรับตัวขึ้น และจะง่ายสำหรับผู้ปกครองด้วยในการประเมินสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของเด็ก หรือแม้แต่เรื่องการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก และไม่ให้เด็กรู้สึกเครียด” นายกสมาคม ศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร กล่าว

ด้าน รศ.สุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กล่าวว่า ประโยชน์ที่สูงที่สุดของการจัดสอบ Pretest คือเตรียมให้เด็กได้พบกับบรรยากาศที่แท้จริง ได้ตื่นตัว ได้พบกับเหตุการณ์จริงๆ จะได้มีประสบการณ์เพื่อในวันสอบจริงเขาจะได้ไม่ประหม่า ไม่ตื่นเต้น ไม่ร้องไห้ เด็กบางคนหากไม่เคยเจอของจริงก็อาจจะเครียด จะร้องไห้ จนไม่ได้สอบ ก็อาจเสียโอกาสที่ได้สอบไป

ส่วนการจัดสอบแข่งขันในระดับเด็กเล็กนั้น เป็นการสร้างความกดดันให้กับเด็กเกินไปหรือไม่ นางสุมาลกล่าวว่า “มันเป็นไปตามระบบ หากจะแก้ไขก็คงต้องรื้อกันทั้งประเทศ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ มันก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองจะต้องทำใจ แต่ดิฉัน



ครอบครัวเศวตกิติธรรม (ผู้สอบ Pretest ได้อันดับ 2)

ขอบอกเลยว่า ในระดับประถมจะเรียนที่ไหนก็เหมือนกัน อยู่ที่ตัวเรา ความสุขในครอบครัวสำคัญที่สุด แต่หากจะให้ทางโรงเรียนเรารับเด็กโดยไม่คัดเลือกเลยก็คงไม่ได้ เพราะเราจะต้องทำวิจัย เด็กที่พร้อมมากกับเด็กที่พร้อมน้อยกว่า บางทีเราต้องศึกษา”

ผู้อำนวยการกล่าวอีกว่า เดิมโรงเรียนเราตั้งขึ้นมาเพื่อรับลูกบุคลากร แต่ต่อมาก็มีการขยายเพื่อการทำวิจัย ก็ต้องมีเรื่องของความพร้อม ไม่พร้อมของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา แต่เราไม่ได้รับเด็กจากการสอบทั้งหมด อีกส่วนรับจากลูกหลานบุคลากรบ้าง เด็กที่มีอุปการคุณ หรือเด็กที่มีความสำคัญกับความสำคัญกับการทดลองวิจัย แต่



ครอบครัววิสุภัทรเกียรติ (ผู้สอบ Pretest ได้อันดับ 1)



นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก



ผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก



ครอบครัวพิชยเสาวภาคย์ (ผู้สอบ Pretest ได้อันดับ 7)

อนาคตการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

ขณะที่นักวิชาการด้านการศึกษา อ.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า “ไม่เห็นด้วยกับการจัดสอบแข่งขันในระดับเด็กที่เล็กขนาดนี้ เพราะเป็นการเติมความเครียดที่ไม่จำเป็นให้กับเด็ก เป็นการไม่เหมาะสม เพราะกลายเป็นว่าเราไม่มองที่ตัวเด็ก แต่เน้นไปทางด้านผลสัมฤทธิ์กับสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว

ผู้ปกครองบางคนก็มีส่วนในการสร้างความเครียด ความกดดัน การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายให้กับลูกหลาน ยังมีวิธีการอีกมากมายที่จะมาใช้แทนระบบการสอบแข่งขันสำหรับเด็กเล็กแบบนี้ อย่างการจัดการศึกษาแบบจัดกลุ่มเรียนร่วมคละกันไม่แบ่งแยกระหว่างเด็กเก่งหรือเด็กอ่อน”

โดยทางผู้ปกครองของเด็กที่ร่วมการสอบ Pretest แสดงความคิดเห็นต่อการสอบแข่งขันของเด็กดังนี้

วัตถุประสงค์
ในการจัดสอบ
Pretest-เด็กเล็กนั้น
นอกจากการ
ประเมินทางด้าน
วิชาการแล้ว ยัง
เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับ
น้องๆ ในการที่จะ
ไปสอบในที่สถานที่
แปลกใหม่ เป็นการ
เตรียมความพร้อม
ทั้งในการสอบ การ
ตอบคำถาม การ
โต้ตอบกับคนแปลก
หน้า ซึ่งจะทำให้ใน
อนาคตน้องๆ ก็จะสามารถปรับตัวได้



นางจุฬากรณ์ นำชัยศิริ

ครอบครัวสุภัทรีเกียรติ (น้องผู้สอบ Pretest ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1)

นางลักษณ์ สุภัทรีเกียรติ คุณแม่ของน้องนิชชี ด.ญ.ณิชนน สุภัทรีเกียรติ อายุ 6 ขวบ โรงเรียนอานวยศิลป์ กล่าวว่า “สาเหตุที่ให้น้องมาลองสมัครสอบ เพราะจะมีการสอบเข้าสาธิตจุฬาฯ จึงอยากให้น้องมาลองสนามดู และอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเด็กส่วนใหญ่ แต่รู้สึกไม่ค่อยชอบกับระบบสอบแข่งขันเข้าชั้นประถมตั้งแต่ยังวัยเด็กเล็กขนาดนี้ เพราะจากที่ได้ยินมาเด็กส่วนใหญ่จะมีความเครียดมาก เหนื่อย และต้องมีความอดทนมากๆ เพราะว่าจะต้องไปติดตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ ส่งสารเด็ก เพราะเขายังเล็กเกินไป น่าจะได้เล่นตามวัยของเขา มากกว่า

สำหรับน้องนิชชี ทางบ้านไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้มาก ไม่ได้ให้ไปกวดวิชาเหมือนที่เด็กหลายๆ คนทำ จะเน้นเล่นเกมจำพวกเกมคณิตศาสตร์ เกมซูโดกุ เกมฝึกสมอง เพราะไม่อยากให้ลูกเครียดคะ ซึ่งตอนนี้เด็กก็มีทางเลือกอื่น หากไม่อยากให้ลูกมีความกดดันกับการเรียนอย่างหนักก็ไปโรงเรียนทางเลือกแทน การเรียนจะสบายๆ กว่า แต่สุดท้ายแล้วหากจะกลับมาเรียนในระบบมหาวิทยาลัยของไทย ก็ต้องกลับเข้ามาสู่เส้นทางเดิมระบบแข่งขันแบบเดิมๆ อยู่ดี ซึ่งรู้สึกไม่ชอบเท่าไรคะ”

ครอบครัวเศวตทิธธรรม (น้องผู้สอบ Pretest ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 2)

ดร.ศุภกิจ เศวตทิธธรรม คุณพ่อของน้องอิง ด.ช.ศิริสิทธิ์ เศวตทิธธรรม อายุ 5 ขวบครึ่ง โรงเรียนอนุบาลแสงโสม กล่าวว่า “การสอบ Pretest เป็นการเตรียมตัวให้น้องพร้อมกับสนามสอบ ไม่ตื่นเต้นกับการไปสอบจริง การสอบแข่งขันต้องการดูว่าระดับของเด็กที่มาสอบโดยรวม ว่าลูกของเราอยู่ในระดับไหน และมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่ลูกเราสามารถสอบเข้า ป.1 กับโรงเรียนที่เราคาดหวัง (โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ) ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการจัดแข่งขันสอบอะไรก็แล้วแต่ แต่เนื่องจากหากเราสร้างมาตรฐานของแต่ละโรงเรียนได้เท่ากันทั้งหมดแล้ว โอกาสที่เราจะต้องมานั่งแข่งกันว่าโรงเรียนนี้ดีกว่าอีกโรงเรียนก็จะน้อยไปเอง แต่เนื่องจากระบบการศึกษานบ้านเรามีความเหลื่อมล้ำอยู่แน่นอนว่าผู้ปกครองก็อยากให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่ดี จึงทำให้เกิดการแข่งขันด้วยสภาพที่มันเป็นในปัจจุบัน”

ครอบครัวพิชยเสาวภาคย์ (น้องผู้สอบ Pretest ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 7)

นางขวัญชนก พิชยเสาวภาคย์ คุณแม่ของน้องแอม ด.ญ.ชนิตานา พิชยเสาวภาคย์ อายุ 6 ขวบ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) กล่าวว่า “รู้สึกดีที่ได้วัดเด็ก ว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหน เห็นด้วยกับการจัดสอบ Pretest อยากให้มีการจัดสอบทุกปี จะได้เห็นถึงศักยภาพเด็กแต่ละคน ที่มาสอบก็อยากรู้ศักยภาพลูกว่ามีความรู้ความสามารถแค่ไหน เมื่อได้มาแข่งขันกับเด็กเยอะเยาะ โดยตนตั้งใจจะให้ลูกเข้าเรียนที่สาธิตจุฬาฯ สำหรับการสอบแข่งขันนั้น รู้สึกว่าการสอบไม่ได้สร้างความกดดันให้แก่เด็ก เพราะเด็กที่มาสอบจะต้องมีความพร้อม ต้องเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยที่จะไม่ปล่อยปละละเลย และนิสัยนี้มันจะติดไปจนโต”

แม้จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการสอบแข่งขันสำหรับเด็กเล็ก แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่กำหนดและเลือกทางเดินให้กับลูกหลานก็คือผู้ปกครองนั่นเอง.

